

ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ VÀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUẾ

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2010



Cục Thuế Hà Nội đối thoại với doanh nghiệp

Cam kết đẩy mạnh cải cách hành chính và mở rộng khai thuế điện tử

Ngày 12/4/2010, Cục Thuế TP Hà Nội phối hợp với Ban điều phối hợp phần I - Dự án “Hỗ trợ chương trình khu vực doanh nghiệp” TP Hà Nội tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách thuế với cộng đồng doanh nghiệp (DN). Hội nghị đã thu hút sự quan tâm của hơn 200 DN đại diện cho các hàng chục ngàn DN trên địa bàn thủ đô.

 Bài và ảnh: **THU THUY**

Phát biểu khai mạc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế kiêm Cục trưởng Cục thuế Hà Nội, bà Vũ Thị Mai đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng các DN Hà Nội đối với sự phát triển kinh tế xã hội và ngân sách của thủ đô. Năm 2009, vượt qua những khó khăn để duy trì sản xuất kinh doanh, các DN đã đóng góp vào ngân sách của TP. Hà Nội đạt 120% dự toán, tăng 9% so với cùng kỳ. Để phục vụ người nộp thuế (NNT) và cộng đồng DN ngày một tốt hơn, năm qua, Cục Thuế Hà Nội đã triển khai nhiều dự án cải cách, hiện đại hoá quy trình thu nộp thuế, thu thuế qua ngân hàng, kê khai thuế qua mạng... góp phần quan trọng vào việc giảm chi phí tuân thủ pháp luật thuế.

Tại buổi đối thoại, Ban thư ký hội nghị đã trực tiếp trả lời những câu hỏi các DN đặt ra. Đối với vấn đề kê khai thuế qua mạng, Tập đoàn Thái Hoà và Quỹ tín dụng nhân dân có phản ánh nội dung bảng kê 05 về báo cáo sử dụng hoá đơn, DN đã gửi báo cáo qua mạng nhưng vẫn còn bản khoản không biết cơ quan thuế có nhận được không? Trả lời câu hỏi này, bà Vũ Thị Mai cho biết, khi triển khai thực hiện kê khai thuế qua mạng, cơ quan thuế đã xây dựng phần mềm đảm bảo tính đồng bộ, các DN khi đã thực hiện kê khai thuế điện tử sẽ không phải gửi bản kê khai bằng giấy cho cơ quan thuế. Do vậy, đối với các DN đã gửi báo cáo sử dụng hoá đơn qua đường truyền có thể yên tâm rằng, cơ quan thuế đã nhận được. Nhiều

DN yêu cầu có cách nào để đối chiếu số liệu và truy vấn thuế online, ông Thái Dũng Tiến, Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội cho biết thêm: “Để có thể theo dõi nội dung DN đã kê khai và đối chiếu số thuế đã nộp và còn thiếu, DN có thể tra cứu trực tiếp tại Kios thông tin, được đặt tại bộ phận một cửa. Tuy nhiên, DN cần đăng ký với cơ quan thuế để được cấp mật khẩu truy cập và khi sử dụng Kios thông tin, DN còn có thể tiếp cận chính sách thuế, các thủ tục hành chính thuế một cách nhanh nhất...”

Đối với việc quyết toán thuế TNCN 2009, Ban thư ký đã nhận được rất nhiều câu hỏi xoay quanh những vấn đề như: thuế TNCN đối với hoạt động đầu tư chứng khoán, đầu tư bất động sản, quyền mua bất động sản và các trường hợp khấu trừ thuế TNCN đối với tiền lương, tiền công... đại diện Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải đặt câu hỏi: “Hiện tại, đơn vị đang thực hiện quyết toán thuế TNCN. Tổng công ty bao gồm rất nhiều các công ty con và các kỹ sư của công ty con thường được huy động để thực hiện các dự án của

tổng công ty và có những lãnh đạo của tổng công ty lại làm đại diện phần vốn ở công ty con. Theo hướng dẫn của Luật Thuế TNCN thì những cán bộ, kỹ sư này có nguồn thu nhập từ hai nơi trở lên, do vậy, những thành viên này phải quyết toán thuế trực tiếp tại Cục Thuế, nên sẽ gặp nhiều khó khăn, bất cập. Vậy, họ có thể ủy quyền cho công ty đến Cục Thuế quyết toán thuế TNCN cho họ được hay không? Trả lời câu hỏi này, ông Ngô Đình Quang-Vụ trưởng Vụ thuế TNCN cho biết, trường hợp Tổng Công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải hoạt động theo mô hình công ty mẹ, công ty con, hạch toán độc lập và cán bộ, lãnh đạo có thể tham gia nhiều dự án khác nhau giữa các công ty thành viên, nên các kỹ sư, cán bộ ở đây có hai nguồn thu nhập khác nhau thì phải trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế. Tuy nhiên, cá nhân có thu nhập có thể nhờ cán bộ tài chính, kế toán thuộc tổng công ty kê khai, quyết toán thuế hộ, còn trách nhiệm về ký vào các tờ khai quyết toán thuế cũng như việc nộp các tờ khai quyết toán thuế qua mạng hoặc nộp trực tiếp, vẫn phải do NNT trực tiếp thực hiện. Báo Vietnamnet hỏi về trường hợp chi trả hoa hồng quảng cáo, khuyến mại, người được chi trả thu nhập không có mã số thuế, cũng không có chứng minh thư nên đơn vị đã khấu trừ thuế 10%. Vậy, sau khi bị khấu trừ thuế, NNT có phải làm quyết toán thuế hay không? Ông Ngô Đình Quang cho hay, trường hợp này, NNT không nhất thiết phải quyết toán thuế với cơ quan thuế. Trong trường hợp nộp thừa, NNT có thể quyết toán để lấy lại tiền thừa đã nộp. Về trường hợp của Công ty VNPT hỏi về việc tính thuế TNCN đối với việc chuyển nhượng bất động sản cũng như quyền mua bất động sản, ông Quang lý giải, trên thực tế, có nhiều trường hợp cá nhân ký hợp đồng góp vốn xây dựng bất động sản với chủ đầu tư, nhưng sau đó, khi bất động sản chưa hình thành, hợp đồng này đã được chuyển nhượng qua tay nhiều người và khi chuyển nhượng quyền mua thì chỉ là giấy viết tay. Trong những trường hợp như vậy, việc tính thuế sẽ được căn cứ trên hợp đồng và tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, cơ quan thuế ủy quyền cho chủ đầu tư trong quá trình có những hợp đồng chuyển nhượng sẽ khấu trừ thuế TNCN với tỷ lệ là 2% trên giá trị hợp đồng. Trong trường



Đại diện các DN nêu câu hỏi với Ban thư ký hội nghị



hợp giá chuyển nhượng bằng với giá góp vốn, hoặc bằng với giá trị hợp đồng mua bất động sản, nếu chứng minh được là chuyển nhượng thật thì theo quy định của Luật Thuế TNCN người chuyển nhượng không phải nộp thuế. Trường hợp bất động sản đã được hình thành và bàn giao cho người mua, thì người chuyển nhượng sẽ phải kê khai và nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế

Sau gần 5h đối thoại, Ban thư ký đã nhận được gần 150 câu hỏi, và đã trả lời trực tiếp 75 câu hỏi, trong đó 50% câu hỏi của các DN tập trung vào những vướng mắc liên quan đến việc quyết toán thuế TNCN và khai thuế điện tử. Do thời gian đối thoại hạn hẹp, nhiều câu hỏi của DN chưa được giải đáp, Cục Thuế Hà Nội sẽ trả lời DN sớm nhất bằng văn bản. Đối với những vướng mắc và đề nghị thuộc thẩm quyền cao hơn, Cục Thuế Hà Nội cũng sẽ nghiên cứu để trình Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính xem xét và có hướng dẫn cụ thể hơn.

Kết thúc buổi đối thoại, Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội, bà Vũ Thị Mai ghi nhận những thông tin phản hồi của DN về chính sách thuế, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính thuế và đẩy mạnh triển khai dự án thí điểm khai thuế điện tử mở rộng đến 3000 DN trên địa bàn Hà Nội, giúp DN tiết kiệm được chi phí tuân thủ pháp luật thuế, tập trung phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp ngày một nhiều hơn cho ngân sách nhà nước ■